



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๓๖๗

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๔  
วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้อำเภอกันทรวิชัยปรับแผนเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีน และเพิ่มสถานที่เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน ซึ่งหากอำเภอกันทรวิชัยเพิ่มสถานที่ในการฉีดวัคซีน อาจจะต้องขอความร่วมมือในอำเภอแกดำ ยางสีสุราช นาइन นาเชือกและชื่นชม ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาช่วยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในการดำเนินการฉีดวัคซีน จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารทุกท่าน ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมหากจังหวัดต้องร้องขอ	- สสอ.กันทรวิชัย
๒	ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการฉีดวัคซีน โดยกำหนดวัน D-Day ดังนี้ ๑) กลุ่ม Sinovac จำนวน ๖,๐๐๐ โด๊ส หากได้รับวัคซีนแล้วให้ดำเนินการฉีดได้เลย (ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔) (ในกรณีที่ได้รับวัคซีน) ๒) กลุ่ม AstraZeneca จำนวน ๘๒,๘๐๐ โด๊ส ให้ดำเนินการฉีดวัคซีน D-Day วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ในกรณีที่ได้รับวัคซีน) และหากวัคซีนมาหลังจากนั้น ให้ D-Day ฉีดวัคซีน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน AEFI ระดับจังหวัดในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน จำนวน ๑ ทีม โดยให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธาน ร่วมกับทีม SAT และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นเลขานุการทีม และขอให้ทุกอำเภอ จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน AEFI ระดับอำเภอ ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับจังหวัด โดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอ เป็นรองประธาน เพื่อ ๑) สอบสวน หาสาเหตุผู้ที่อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ๒) จัดทำรายงาน วินิจฉัย และจัดส่งให้คณะกรรมการวัคซีนระดับชาติพิจารณา	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	มอบนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการ กรณีที่โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ ขอเปิด Slot เพื่อฉีดวัคซีนให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ ขอให้ประสานว่าขอให้เป็นที่รองรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้รับประชาชน walk in จำนวน ๑๐๐ คนต่อวัน ได้หรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะดำเนินการปิด Slot และให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์ ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาสารคาม	- นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๕	ให้คณะกรรมการด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน (คณะที่ ๖) วิเคราะห์ข้อมูลเหตุใดวิชาชีพเภสัชกร จึงไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป	คณะกรรมการด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการฯ

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม